
 
5. stjórnarfundur KKÍ starfstímabilið 2023-2025  
Mánudagur 3. júlí 2023 kl. 17:00 

Mætt til fundar: Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir (GNE) formaður sem stýrir fundi, Birna Lárusdóttir 
(BL) varaformaður, Guðrún Kristmundsdóttir gjaldkeri, Jón Bender (JB), Ágúst Angantýsson (ÁA) 
og Heiðrún Kristmundsdóttir (HK). 

Hannes S. Jónsson (HSJ) framkvæmdastjóri sat fundinn.  

Forföll boðuðu: Lárus Blöndal annar varaformaður (LB), Herbert Arnarson (HA), Einar Hannesson 
(EH).  

HSJ ritaði fundargerð. 

1. Fundargerð síðasta fundar 
Samþykkt rafrænt og hefur verið birt á kki.is. 

 
2. Afreks- og landsliðmál  

NM mót U16, U18 og U20 hafa verið spiluð undanfarna daga. U18 stelpur enduðu í 4.sæti, 
U18 drengir og U20 konur fengu brons og U20 karlar silfur. U16 liðin ennþá í keppni.  
 
EM hjá U18 stelpum er hafið og hafa þær unnið þá þrjá leiki sem hafa verið spilaðir og eiga 
einn leik eftir í riðlakeppninni. Þær eru öruggar í 8-liða úrslitin sem er ánægjulegt. U20 
strákarnir hefja leik í A-deild á Krít í Grikklandi um næstu helgi. Svo fara U18 drengir og 
U20 konur síðar í júlí og í byrjun ágúst fara U16 liðin. Síðasti leikur yngri liðanna þetta 
sumarið verður 19. ágúst hjá U16 stelpunum. Spilaðir verða yfir 100 landsleikir yngri 
liðanna í sumar. 
 
Níu dómarar fóru frá KKÍ á NM mótin og þrír dómaraleiðbeinendur. Vel er látið af störfum 
þeirra og er þetta mikilvæg reynsla fyrir okkar dómara. 
 
Nokkrir einstaklingar hafa haft samband vegna kostnaðarþátttöku leikmanna. Hvert mál 
er unnið í trúnaði með viðkomandi.  
 
Karlaliðið spilar á æfingamóti í Ungverjalandi í lok júlí ásamt Ungverjalandi og Ísrael. 
Forkeppni ÓL verður svo í Istanbul í Tyrklandi 10.-21. ágúst.  
 
Kvennaliðið spilar vináttulandsleiki við Svíþjóð 16.-20. ágúst. 
 
Þann 8. ágúst verður dregið í riðla fyrir EuroBasket 2025 bæði hjá konum og körlum 

 
3. FIBA Europe 

GNE í verður unglinganefnd næstu fjögur árin, HSJ verður einn af þremur varaforsetum 
og í framkvæmdaráði. HSJ mun þurfa að taka nokkur verkefni sem varaforseti fyrir hönd 



FIBA Europe á næstunni. Stjórn KKÍ lýsir yfir ánægju með skipan okkar fólks í þessar 
stöður.  
 

4. Reglugerðarbreytingar 
Reglugerð um aga- og úrskurðarmál er enn í yfirferð hjá lögfræðingum.  
Umræður um hugsanlegar breytingar á reglugerð um félagaskipti. 
 

5. Þriggja ára reglan – beiðni frá félagi 
Umræður um beiðni frá Keflavík. Stjórn var sammála um að óska eftir frekari gögnum frá 
félaginu til að geta tekið ákvörðun. HSJ falið að ræða við félagið um það. 
 

6. Sjónvarpsmál og veðmálaréttur 
Viðræður hafa verið við Stöð2 Sport, einnig var tekinn fundur með Símanum. Höfum 
einnig haldið áfram viðræðum við fyrirtæki vegna veðmálaréttar og styttist í þeim verði 
fækkað niður í tvö. 
Stjórn upplýst um hugmyndir sem Stöð2 Sport og KKÍ hafa rætt varðandi Subway deildir á 
næsta keppnistímabili.  

7. Viðræður við dómara 
Nokkrir fundir búnir, viðræður halda áfram eftir verslunarmannahelgi. 
 

8. Framtíðarsýn 
Umræður um vinnuna að nýrri framtíðarsýn og hverning best er að vinna málið áfram. ÁA 
mun leggja fram tillögu á næsta fundi stjórnar. 
 

9. Önnur mál/til upplýsinga 
Mótanefnd og mótastjóri eru með erindi frá Vestra áfram í vinnslu. 

Búið er að hafa samband við alla vegna nefndarskipan sem samþykkt var á síðasta fundi 
og verða nefndir gerðar opinberar á kki.is í vikunni. 

Fundur nokkurra sérsambanda sem hafa verið að vinna saman, með forseta ÍSÍ, 
framkvæmdastjóra ÍSÍ og nýjum afreksstjóra ÍSÍ. Farið yfir málin og ákveðnum 
sjónarmiðum komið á framfæri. 

Næsti fundur þriðjudaginn 15. ágúst. 

 

 

Fundi slitið 19:25 

 


